

Số: 38 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 4915/BTTTT-CTS ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”, Đề án chính thức khởi động từ ngày 01/4/2014 nhằm mục tiêu chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đồng thời, mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp nhiều dịch vụ truyền hình chất lượng cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xác định đây là một trong những mục tiêu quan trọng, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang bám sát nội dung hướng dẫn và từng bước cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện, triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 đúng với lộ trình đề ra.

Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/4/2014 về việc thực hiện Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét hỗ trợ đầu tư truyền hình số theo Đề án số hoá truyền hình mặt đất. Tập trung tuyên truyền tài liệu hướng dẫn, các video clip, audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất, biên tập. Phát sóng các chuyên đề về số hoá truyền hình trên khung chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình



Kiên Giang và hệ thống truyền thanh cơ sở tích cực công tác tuyên truyền tại địa phương. Sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp; phỏng vấn, đưa tin, viết bài tuyên truyền mục đích, ý nghĩa lợi ích của thực hiện Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đến mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Kết quả, giai đoạn từ năm 2017 đến cuối năm 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã thực hiện sản xuất và phát sóng hơn 100 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn; thực hiện 02 chương trình truyền hình trực tiếp về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi từ phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sang truyền dẫn, phát sóng số mặt đất; phát sóng hơn 200 lượt các video clip, audio clip trên sóng phát thanh, truyền hình Kiên Giang nội dung liên quan đến hướng dẫn lắp đặt, sử dụng đầu thu kỹ thuật số mặt đất. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện lắp đặt, hướng dẫn cách thu, xem chương trình truyền hình trên hạ tầng số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện tại các xã khó khăn theo Kế hoạch đề ra.

2. Về triển khai thực hiện chuyển đổi

a) Về hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất qua vệ tinh và trên vệ tinh

Để kịp thời hỗ trợ người dân có điều kiện xem được các kênh truyền hình của Trung ương và của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan trong việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Phối hợp với các đơn vị triển khai lắp đặt đầu thu (Bưu điện tỉnh Kiên Giang; Công ty Cổ phần Viễn thông ACT; Công ty Liên doanh BENTA-SAMETEL) tổ chức, xây dựng chương trình hướng dẫn sử dụng đầu thu truyền hình số mặt đất và triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất và vệ tinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Với tổng số là 40.937 đầu thu, trong đó (40.569 đầu thu truyền hình số mặt đất (DTT), 368 đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (DTH)).

b) Đối với hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số hóa tại tỉnh

Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Truyền hình số Miền Nam (SDTV) thực hiện lắp đặt và đưa máy phát sóng số tại Hòn Me, thành phố Phú Quốc và Hà Tiên. Chủ động thực hiện chuyển đổi chuẩn khung hình phát sóng từ chuẩn SD 4:3 sang chuẩn truyền hình SD 16:9, để chuẩn bị cho việc tắt

sóng analog theo đúng lộ trình; chuyển đổi và nâng cấp dần thiết bị truyền dẫn phát sóng đảm bảo đầu ra tín hiệu khi đưa vào phát sóng đáp ứng theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) theo tiêu chuẩn số thế hệ mới.

Từ 00 giờ ngày 01/01/2018, Kiên Giang đã chính thức kết thúc việc phát sóng kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog); kênh truyền hình KG và KG1 của Đài chính thức phát sóng trên các hạ tầng số mặt đất, sớm hơn 01 năm so với kế hoạch.

Để đảm bảo người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng lũng; vùng biên giới, biển đảo và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện xem được Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, ngày 18/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát sóng quảng bá kênh chương trình truyền hình Kiên Giang trên vệ tinh Vinasat-1” và Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 phân bổ kinh phí Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kiên Giang trên vệ tinh Vinasat-1”. Từ tháng 9/2019, kênh truyền hình KG đã được phát trên vệ tinh Vinasat1, đưa diện phủ sóng truyền hình Kiên Giang rộng trên phạm vi toàn quốc.

Hiện nay, kênh truyền hình tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh (kênh KG) đang phát sóng trên các hạ tầng: Truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 kênh 34; hạ tầng kỹ thuật số VTC; hạ tầng kỹ thuật số VTV5; trên Vinasat-1 và trên các hạ tầng internet; trên hạ tầng cáp SCTV, đảm bảo 100% các địa phương trong toàn tỉnh đều có thể xem được kênh truyền hình thiết yếu Kiên Giang (KG).

Cùng với chuyển đổi phát sóng trên các hạ tầng truyền dẫn tương tự mặt đất (analog) sang phát sóng trên hạ tầng số hóa; giai đoạn 2017 - 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang được đầu tư gần 70 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh để mua sắm trang thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình theo chuẩn HD theo hướng đi tắt đón đầu, tương thích với các hạ tầng truyền dẫn, phát sóng theo lộ trình số hóa; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho phóng viên, kỹ thuật viên nắm bắt công nghệ hiện đại, làm chủ công nghệ, khai thác có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật hiện đại. Đối với công tác lưu trữ phát thanh - truyền hình, đã đầu tư hệ thống server lưu trữ kỹ thuật số, cơ bản đáp ứng được lưu trữ các tư liệu, các chương trình sản xuất cũng như chương trình trao đổi với các đài theo đúng quy định.



Trong giai đoạn thực hiện Đề án số hóa (2018 - 2020), Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật cơ bản đồng bộ; hỗ trợ nguồn kinh phí thuê hạ tầng truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình thiết yếu (KG) trên hạ tầng số mặt đất K34 và trên hạ tầng Vinasat-1. Qua đó, triển khai thực hiện tốt việc sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình truyền hình của địa phương; nâng cao chất lượng tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh và những sự kiện quan trọng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các kênh thông tin, chương trình tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nhu cầu xem truyền hình và nghe đài của khán giả trong và ngoài tỉnh.

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN

Trong những năm gần đây mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do nhiều nguyên nhân tác động, nhất là trước sự phát triển của các trang mạng xã hội và truyền hình trả tiền, nguồn thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là từ dịch vụ quảng cáo. Hàng năm, nguồn thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trung bình giảm từ 25 đến 40%. Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang, do có địa hình vùng núi, biển đảo, vùng biên giới, có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng lõm và là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, do đó nhiều nơi sẽ không xem được sóng của đài tỉnh trên hạ tầng số mặt đất, phải thu xem trên các hạ tầng khác.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình KG;
- LĐVP, P.KGVX, P.TH;
- Lưu: VT, nvthanh, "HT".



Nguyễn Lưu Trung